
sþ. 174. Fyrirspurn [164. mál]
til utanríkisráðherra um hernaðarframkvæmdir.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

1. Hefur utanríkisráðherra heimilað Bandaríkjaher eða Atlantshafsbandalaginu að hefja
einhverjar nýjar framkvæmdir síðan Alþingi var síðast gerð grein fyrir slíku á s.l. vori,
eða liggja fyrir beiðnir fyrrgreindra aðila um nýjar framkvæmdir?

2. Hafa átt sér stað viðræður um aðild Íslands að mannvirkjasjóði Atlantshafsbandalagsins
og ef svo er, á hvaða stigi eru þær viðræður?


